



วิเชียรชมเดิน-วิ่ง...นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 99 ปี โรงเรียนวิเชียรชม วิ่งไปด้วยกันกับเรา วิเชียรชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพพลานามัยเรา ตอน ครั้งที่ 4 โดยมี อำพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ ณ จุดสตาร์ทหน้าโรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา

สั่งการ'ผู้ว่าฯ'เข้มงวดใช้กฎหมายคุมแก๊งผู้

มท.-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองpm 2.5 ในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับระดับฝุ่นละออง และพื้นที่ โดยให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมกับขอความร่วมมือกับประชาชนในการดำเนินตามมาตรการในการลดฝุ่นจากต้นกำเนิดร่วมกัน

นายฉัตรชัย กล่าวว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

ตามแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับเขาไปหนักตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การควบคุมการเผาได้ มีการออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่ป่า และการเผาวัสดุการเกษตรโดยเด็ดขาด และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาอย่างจริงจัง การพ่นละอองน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การกวาดล้างพื้นผิวถนน การตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน การเร่งระบายและลดความคับคั่งของการจราจรในถนนที่มีค่าฝุ่นละอองสูง การเข้มงวดไม่ให้จอดรถริมทาง การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างลดการสร้าง

ฝุ่นละอองหรือจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองกระจาย การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาชนในการลดฝุ่นจากต้นกำเนิด รวมถึงการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าปฏิบัติการในทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ Single Command และจะมีการปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือ เพื่อสุขภาพของทุกคนในระยะยาว

'มท.2' แจงทุ่มงบ 150 ล. กำจัดขยะเกาะสมุย

กทม.- เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 ที่รัฐสภาเกียกกายมีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงกระทุ้งถามนั้น พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทุ้งถามนายกฯ เรื่องนโยบายการบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายนิพนธ์ บุญญามณีรมช.มหาดไทย ได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงแทน โดย พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า ปัญหาการบริหารจัดการขยะที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่พยายามใช้เทคโนโลยีการอัดขยะมูลฝอยให้เป็นก้อนหรือแท่ง และการห่อมัดมูลฝอย ล้ำเสี่ยงขนย้ายจากสถานที่กำจัดมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกต้องลักษณะ โดยวิธีฝังกลบบริเวณนอกเขตเทศบาลเกาะสมุย โดยให้เอกชนที่มีความพร้อมทั้งเงินทุน บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาทเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษตกค้างกว่า 200,000 ตัน แต่ จ.สุราษฎร์

ธานี เกิดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้งบประมาณตกไป ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการขยะ

ด้านนายนิพนธ์ ชี้แจงว่า เกาะสมุยเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนรวมถึงดูแลเรื่องการจัดกรขยะและการจัดเก็บ ซึ่งท้องถิ่นพยายามจัดการขยะโดยมีแนวคิดไม่ยากให้จัดการขยะภายในพื้นที่ รัฐบาลเคยมอบงบประมาณไป 300 ล้านบาทเพื่อกำจัดขยะค้างเก่า แต่ด้วยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่สามารถดำเนินการใช้งบประมาณได้อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะตามโรดแมป เพราะเป็นวาระแห่งชาติตามแผนแม่บทปี 2559 ถึง 2564 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ปี 2563 ถึง 2564 จะใช้งบประมาณของเทศบาลเกาะสมุย 150 ล้านบาท เพื่อกำจัดขยะตกค้าง 100,000 ตันด้วยการจ้างเหมาบริษัทเอกชน